

ก.พ.ร. จับมือ พาณิชย ค้าง และธนาคารโลก เร่งยกเครื่องส่วนราชการปรับปรุง บริการ วางเป้าขยับอันดับประเทศที่เอื้อทำธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก จัดการประชุมเรื่องการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) หวังขยับไทยขึ้นแทนติดอันดับ
ต้นๆของโลก เป็นประเทศที่น่าประกอบธุรกิจที่สุด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 สำนักงาน ก.พ.ร ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก จัดการประชุมเรื่องการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม A
ชั้น 6 โรงแรมมารีวอเตอร์เกต ประตูน้ำ โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า เวลา
09.30 -12.00 น. เป็นการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน และช่วงบ่าย
เวลา 13.30-16.00 น. เป็นการประชุมสำหรับคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล) เป็นประธาน

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมเรื่องการ
ปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) จัดขึ้นเพื่
ประเมิน ผล การดำเนินการที่ผ่านมาและร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุง
บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
หากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ บริการ
ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้ประกอบการ
ได้อย่างแท้จริง แนนอนอันดับของประเทศไทยก็จะดีขึ้น ซึ่งจะมีผลดึงดูดให้ผู้ ประกอบการและนัก
ลงทุนเข้ามาลงทุน และประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และส่งผลให้การลงทุนขยายตัว
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีในที่สุด

ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสมาคม
ต่างๆ ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ให้นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย จนมีผลทำให้การบริการใน
ภาพรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังรายงานผลการวิจัยของ
ธนาคารโลก (World Bank) เรื่อง Doing Business ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ
ของโลก จากที่เคยเป็นลำดับที่ 20 จาก 145 ประเทศ ในปี 2005 จนกระทั่งในปี 2008

ประเทศไทยเราขยับขึ้นมามีอันดับที่ 15 จาก 178 ประเทศ ซึ่งก็คาดหวังว่าประเทศไทยจะขยับอันดับที่ดีขึ้นในปีต่อไป” นายสมชายกล่าว

ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมในช่วงบ่าย โดยมีใจความสำคัญว่า “ในสภาพการณ์ปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงจะพบได้ว่าประเทศต่างๆ ได้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแต่ละประเทศพยายามสร้างความพร้อมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งภาวะการแข่งขันดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกด้าน ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงเพื่อให้สามารถช่วงชิงทรัพยากร และสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยที่ระบบราชการเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันนโยบายของรัฐไปสู่ความสำเร็จ และสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศ ดังนั้น ภาคราชการจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยกกระตือรือร้นการทำงานให้เทียบเท่าสากล และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงบริการของรัฐเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น” นายชูศักดิ์กล่าว

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้แทนของส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังมีผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เป็นผู้รับบริการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.จะรวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับไปดำเนินการต่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต่อไป